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7 พฤษภาคม 2567 

เรื่อง  ขอนําส่งรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 

 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2567 ซึ่ง
ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกลา่ว
กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที ่secretary@nova-organic.com ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวม
ดําเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ในวัน
พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสําคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้ และเรื่อง
อื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2567 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 และได้ส่งออกเอกสารเชิญประชุมตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2567 บริษัทฯ 
ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 
ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลอืกเป็นกรรมการเข้ามายังบรษิทั 
แต่อย่างใด 

ก่อนเร่ิมประชุม 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท และมี
การบันทึกวิดีทัศน์ / ภาพถ่ายการประชุม สําหรับการประชุมในครั้งนี้ กรณีที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพการประชุม ซึ่ง
ปรากฎ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เช่น ภาพ และ เสียง โปรดแจ้งกลับมายังบริษัท เพื่อดําเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของท่าน 

 เลขานุการแนะนําประธานในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่
เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เร่ิมประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุม
ปีท่ี 3 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ประธานฯ ได้มอบหมาย
นางสาวหฤทัย สิรสิินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารในท่ีประชุมวันนี้ (“เลขานกุาร”) จากนั้นประธานฯ จึงได้
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มอบหมายให้เลขานุการ แจ้งจํานวนผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บรหิาร ผูส้อบบัญชีและผู้ให้บริการระบบประชุมและการนับคะแนนเสียง
ครั้งนี้ รวมถึงวิธกีารลงคะแนนเสยีงแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกสร์วมจํานวนทั้งสิ้น 31 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 3 ราย และรับมอบฉันทะ 28 ราย รวมจํานวนหุ้น
ทั้งสิ้น 422,124,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2875 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของของบริษัท ข้อ 36 และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม 

1. รศ.ดร.ประกิจ  ตังติสานนท์   ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานในท่ีประชุม 

2. นายมงคล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

3. นายนวพล  จันทร์จุฑามาศ   กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นางยุพิน  จันทร์จุฑามาศ   กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
5. นางสาวหฤทัย สิรสิินวิบูลย ์  กรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการในที่ประชุม 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 

6. นายอภิมุข  สุขประสิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 

7. นพ.อํานวย  กาจีนะ    กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจํานวนกรรมการรวม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อย
ละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม 

1. นายยุทธนา  แต่ปางทอง   ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 

1. นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 (ผู้ตรวจสอบและลงนามรบัรองงบ
การเงินของบริษัทสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

ผู้ให้บริการระบบการประชุมและการนับคะแนนเสียง 
1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  
ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือ ETDA และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนน
เสียง 
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เลขานุการช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี ้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนน 

1.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปดิเผย ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง
ทั้งนี ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัส
โตเดยีนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราว
เดียวกันในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงท่ีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2.  การนับคะแนนเสียง จะนบัจากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสยีงเท่าน้ัน สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ โดยเลือก เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจึงลงคะแนนผ่านระบบ เมื่อทําการสง่การลงคะแนน
เสียงเรยีบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไดร้บัข้อความแจ้งเตือน การลงคะแนนเรียบร้อย 

3.  ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสยีงท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด 

4.  การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 

5.  ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

6.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไมล่งคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นดว้ย 

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส ์

1.  เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2.  ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแตล่ะวาระภายในเวลา
ที่กําหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยนัการลงคะแนน
หรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยันการลงคะแนน 

3.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด
โหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมผา่นอุปกรณ์มือถือ
หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทําการลงคะแนนท่ีเมนู E-
Voting 

4.  เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E–meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อ 

5.  ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ทีล่งคะแนนล่วงหน้าผ่าน
เอกสารมอบฉันทะ 
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วิธีการส่งค าถามที่เกี่ยวกับวาระประชุมที่ก าลังพจิารณา 

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ กดปุม่ Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี ้
-  ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) 
-  เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจ้าหน้าที่จะทําการเปดิไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณ์ของท่าน 

-  กรณีที่ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถพูดผา่นไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คําถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผู้ดําเนนิรายการจะได้ทําการอ่านคาํถามให้กับท่ีประชุมแทนท่าน 

เมื่อช้ีแจงรายละเอยีดและวิธีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้ผู้เขา้ร่วมประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นประธาน
ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการดําเนนิการประชุมตามแต่ละวาระดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 เลขานุการแจ้งว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯได้เผยแพร่
รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมท้ังแจ้งผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมขี้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกลา่ว 

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  
2566 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
ต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที 

มตทิี่ประชุม 

 มีมติอนุมัติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 422,220,200 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 422,220,200 เสียง 100.0000 % 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 

 เลขานุการแจ้งว่า บริษัทฯ ไดส้รุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ความสําเรจ็ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกดิขึ้นใน
รอบป ี 2566 ปรากฏในรายงานประจําปี One Report 2566 รวมถึงคําอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการสําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปดังนี ้

 กิจกรรมที่ส าคัญท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2566 

 ไตรมาส 1/2566 

1. บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เพื่อผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีทัดเทียมมาตรฐานสากล 

2. งานเลี้ยงปีใหม่ประจําปี 2566 

3. รับรางวัล สุดยอดสินค้าขายดีต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน จาก วัตสัน ประเทศไทย 

4. สนับสนุนโครงการวิ่งให้โอกาส ในโอกาสครบรอบ 24 ปี ร้านยากรุงเทพ 

ไตรมาส 2/2566 

1. เปิดใช้สํานักงานออฟฟิศแห่งใหม่ ซอยพระราม2 ซอย 60 เพื่อรองรับการขยายธุรกจิและบุคลากรที่เพิม่ขึ้น 

ไตรมาส 3/2566 

1. เปิดสาขาเทเลเซลที่ตึกไทยศรี รองรับพนักงาน 34 ที่น่ัง 
2. มอบเงินทุนการศึกษาวิจัย “มลูนิธสิ่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค” ประจาํปี 2566 

3. เปิดสาขาเทเลเซลที่ตึกพญาไทพลาซ่า รองรับพนักงาน 28 ที่น่ัง 
4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) กับ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

ไตรมาส 4/2566 

1. เปิดสาขาเทเลเซลที่วัชรพล รองรับพนักงาน 30 ที่น่ัง 
2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) กับ Funnel 

Health Industry Platform หรือ “FUNNEL มาเก๊า ประเทศจีน และบริษัทฯ ได้รบัจ้างผลิตสินค้า OEM สินค้าถั่ง
เช่า และ กาแฟ ร่วมถึงมแีผนความร่วมมือในการเปิดร้านขายยา, สมุนไพรจีน และบริการแพทย์แผนจีนในประเทศ
ไทย 

3. ความคืบหน้าดา้นความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง เช่น โครงการผลิตภณัฑ์
สําหรับนักกีฬา 

4. เปิดใช้คลังสินค้าแห่งใหม ่
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5. การทํา Deal Diligence เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท Indeem เพื่อขยายช่องทางการจัดจําหน่ายในช่องทาง MLM ได้จบ
ดีลและแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพยฯ์ เมื่อเดือนมกราคมทีผ่่านมา 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับปี 2566 

ไตรมาส1 : (1) สารสกัดพลูคาว ผสม มัลติวิตามินบี (ตราลีฟเนส) (2) ด-ีมัลติ วิตามิน (ตราลีฟเนส)  (3) สารสกัดกระชาย
ดํา ผสม สารสกดัมะเขือเทศ (ตราลีฟเนส) (4) สไปรูลิน่า พลัส มลัตบิี (ตราลีฟเนส) 

ไตรมาส2 : (1) สไปรลูิน่า คอรด์ี้ พลัส มลัติบี (ตราลีฟเนส) (2) กาแฟปรุงสําเรจ็ชนิดผง ผสม ถั่งเช่า สารสกัดเห็ดหลินจือ 
และมลัติบี (ตราลีฟเนส) (3) เคล-คอลลาเจน (ตราโดนัทท)์ 

ไตรมาส3 : (1) เครื่องดื่มสมุนไพร รสบ๊วย (ตรา เวอร์จี้) (2) แอสต้าแซนธินจากสาหร่ายสีแดง (ตรา โดนัทท์)  
ไตรมาส4 : (1) คอลลาไซเดอร์ เอส (ตรา โดนัทท์) 

การขับเคลื่อนธุรกจิเพ่ือความยั่งยืน 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการจดัทํารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสําหรับป ี2566 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 2,594.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งลดลงจากป ี2565 ปรมิาณร้อยละ 16 

ด้านสังคม โครงการช่วยเหลือสังคม มูลค่ารวม 560,000 บาท มีรายการดังนี้ 1) สนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล 2) ทําความ
สะอาด ทาสีวัดในชุมชนใกล้เคียงบริษัท 3) สนับสนุนทุนวิจัยกรมควบคุมโรค 4) กฐินวัดวังเย็น และ 5) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 
ชุมชนใกล้เคียงบริษัท เป็นต้น 

ด้านก ากับดูแลกจิการ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รายบุคคล โดยมีคะแนนเตม็ 4 คะแนน สําหรับปี 2566 ได้คะแนน 3.55 คะแนน บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่มผีลกระทบอย่างมีนยัสําคัญ และมีการเปดิเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถงึนโยบายต่อต้านการทุจรติและ
คอร์รัปช่ัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเวบไซต์ของบริษัท ซึ่งในรอบป ี2566 ที่ผ่านมาไม่มีรายงานการทุจริตและคอร์รัปช่ันเข้า
มายังบริษัทแต่อย่างใด 

เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2566 ดังนี้ 

งบแสดงก าไรขาดทุน รายได้จากการขาย 613 ล้านบาท ลดลง  98 ล้านบาท คิดเป็น 14% จากปีก่อน กําไรขั้นต้น  257 
ล้านบาท คดิเป็น 42% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 320 ล้านบาท  คิดเป็น 52% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายลดลง 76 
ล้านบาท จากปีก่อน มีผลขาดทุน 68 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของยอดขาย  ลดจาก 16 ล้านบาท จากปีก่อน 

ปี 2566 มียอดขายลดลงจากปีก่อน 14% เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรฐกิจท่ีถดถอยส่งผลให้กําลังซื้อของผู้บริโภค
มีปริมาณที่ลดลง สําหรับยอดขายช่องทาง Telesale ยังเป็นช่องทางที่ทํายอดขายไดสู้งที่สุด คิดเป็น 60% ของยอดขายทุกช่องทาง 
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ปี 2566 ยอดขายสินค้าหลักเป็นสนิค้าภายใตเ้ครื่องหมายการค้า Donutt มยีอดขายรวมทั้งสิ้น 485 ล้านบาท คิดเป็น 79% 
ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 68 ล้านบาท   สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Livnest ขายเป็นลําดับถัด
มา ยอดขายมลูค่า 107 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของยอดขายทั้งหมด  

งบแสดงสถานะทางการเงิน เปรยีบเทียบป ี2566 และ ปี 2565 สนิทรัพย์ลดลง 268 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11 
(168) ล้านบาท ลดลงจากการนําเงินไปซื้อคืนหุ้น ลดลงของเจ้าหนี้การค้า และขาดทุนจากการดําเนินงาน หนี้สินรวมลดลง 30 ล้าน
บาท  คิดเป็น 21% (31) ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 137 
ล้านบาท คิดเป็น 10 % (137) ล้านบาท ลดลงจากการนําเงินไปซื้อคืนหุ้น และขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

เลขานุการแจ้งว่า ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัซึ่งเกิดขึ้นในรอบป ี
2566 ที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2566 และได้เชิญ
ผู้ถือหุ้นทําการถามคาํถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็น
วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม   

มีมติรบัทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2566 

 (หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2566 

 เลขานุการช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบการเงินประจําปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจําปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 10001 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จาํกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

งบการเงินสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ดังนี ้ สินทรัพย์ 1,358 ล้านบาท หนี้สิน 114 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 
1,244 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 613 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิสําหรับปี 68 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 
และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที  

คําถามจาก คุณภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จากช่องทางแชท ถามว่า 



 

หน้า 9 จาก 16 

 

ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท โทร. 024171130 ต่อ 109 

1) ทําไมยอดขายลดลงทุกช่องทาง ในป ี2566 เทียบกับป ี2565  
2) ขอทราบ position และ target customer ของสินค้าแบรนด์ Donutt 

นายนวพล จนัทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า เนื่องจากรูปแบบการขายในยุคปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไป จากช่องทางโมเดริ์นเทรด หรือ เทเลเซล ที่เป็นช่องทางหลักของเรา ซึ่งเราก็ไดม้องเหน็และกําลังขยายมายังช่องทาง
ออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งต้นปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นตามกระแสและพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนกลุ่มเปา้หมายของแบรนด์โดนัทท์ ก็เป็น
กลุ่มผูห้ญิง วัยทํางาน 

คําถามจาก คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย ์ผู้รับมอบฉันทะ จากช่องทางแชท ถามว่า ยอดขายของ livnest ลดลงอย่างมาก
เกิดจากสาเหตุใด 

นายนวพล จันทร์จฑุามาศ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า ตามที่ได้เรียนไป ไม่ว่าจะเป็นยอดขายของ
แบรนด์โดนัทท์ หรือ ลีฟเนส มันมาจากการทําการตลาด ลงสื่อโฆษณา ซึ่งเรากต็้องดูถึงความคุ้มค่าในการลงด้วย  

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถอืหุ้นลงมตผิ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที 

มตทิี่ประชุม 

 มีมติอนุมตัิงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2567 

เลขานุการช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปีของบริษัทฯ นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบยีนต้องเปลี่ยนผู้สอบบญัชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบญัชี
รายเดิม 5 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ลงทุน 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2567 เนื่องจากมีศักยภาพ มมีาตรฐานการทํางานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มี
กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทรูธ 
สอบบัญช ีจํากัด เสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นอนุมัติ แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี 2567 ดังนี ้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2567 จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจํากดั 

1. นายบรรจง   พิชญประสาธน ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ 

2. นางสาววราภรณ์  กาญจนรัศมีโชติ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9927 หรือ 

3. นางสาวกรปรียา  สูนพิพัฒน์สกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 

โดยกําหนดให้ผูส้อบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งนี้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวตัิและประสบการณก์ารทํางานของผู้สอบบัญชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายชื่อผู้สอบบญัชีตามที่
เสนอ ไมม่ีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้องของบุคคลดังกลา่วแต่อย่างใด และมี
ความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกัน 

2) กําหนดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอสําหรับป ี2567 เป็นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ 
จะจ่ายตามจริง) ประกอบด้วยงานตรวจสอบงบการเงินประจําปี 850,000 บาท งานทดสอบระบบควบคุม 400,000 บาท งาน
ทดสอบรายไตรมาส 750,000 บาท รวม 2,000,000 บาท และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2567 ของบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 
40,000 บาท/ปี/บริษัท 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2567 และได้เชิญผู้ถือหุน้ทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฎว่า ไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น
ใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมตผิ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที 

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิแต่งตั้งบริษัท สยาม ทรธู สอบบัญช ีจํากัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 
หรือ นางสาววราภรณ์ กาญจนรศัมีโชติ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2567 เป็นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นท่ี
บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เห็นด้วย 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 

 เลขานุการช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสาํรองอื่นๆ (ถ้าม)ี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลีย่นแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน 

เนื่องจาก ผลการดําเนินงานปี 2566 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มผีลขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท คิด
เป็นขาดทุน 0.11 บาทต่อหุ้น 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานป ี
2566 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึง่ปรากฎว่า ไม่มผีู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ 
เพิ่มเตมิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้
ถือหุ้นลงมติผา่นระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที 

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานป ี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 435,658,500 เสียง 100.0000 % 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2567 

 เลขานุการช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอ
ระเบียบวาระตั้งแต่วันท่ี 3 พฤศจกิายน 2566 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดหรือระเบยีบวาระเข้ามายังบริษัทฯ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปีครั้งนี้มีกรรมการทีต่้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายประกิจ       ตังติสานนท์  ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาวหฤทัย    สิริสินวิบูลย ์   กรรมการ/ เลขานุการบริษัท 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบ
วาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระนี้ ออกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาได้
อย่างอิสระมากข้ึน 

 เนื่องจากกรรมการที่ครบกําหนดวาระคือท่านประธานและเลขานุการ ท่านประธานจึงมอบหมายให้ นายมงคล เกษมสันต ์
ณ อยุธยา ทําหน้าที่ประธานในการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา กลิ่นกัน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เป็น
เลขานุการในที่ประชุม และดําเนนิการประชุมแทนเป็นการชั่วคราว 

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัท ไมร่วมกรรมการผูม้ีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมี
มติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น 
โดยกรรมการที่ไดร้ับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท และกรรมการลําดับที ่1 นายประกิจ ตังตสิานนท์ ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ มคีุณสมบัตสิอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรพัย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
สําหรับประวัตแิละความเช่ียวชาญของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ
ประจําปี 2567 และได้เชิญผู้ถือหุน้ทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาท ีซึ่งปรากฎว่า ไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น
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ใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ช่วยเลขานุการ
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมตผิ่านระบบ e-Voting ซึ่งการลงคะแนนการเลอืกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 จะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาบคุคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้งไปทีละรายบุคคล มีเวลาในการลงมติ 2 นาที 

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2566 ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่่งกรรมการอีกวาระหนึ่่ง 
ซึ่งประกอบด้วย (1) นายประกิจ ตังติสานนท์ และ (2) นางสาวหฤทัย สิรสิินวิบูลย์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

6.1) มีมติแต่งตั้ง นายประกจิ ตังตสิานนท์ เป็นกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงดังนี้ 

เห็นด้วย 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

6.2) มีมติแต่งตั้ง นางสาวหฤทัย สริิสินวิบูลย์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี้ 

เห็นด้วย 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

 ผู้ช่วยเลขานุการได้เรยีนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจ าปี 2567 

 เลขานุการช้ีแจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กําหนดให้
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกป ีโดยเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2567 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2566 โดย
เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความ
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รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท หลักกํากับดูแลกิจการที่ดี ขนาดธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทช้ันนําในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกลุม่อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจําปี 2567 
ดังนี ้

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ท่าน/คร้ัง) 
ปี 2567 (ปีที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

30,000 

20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

25,000 

20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาฯ 

- กรรมการสรรหาฯ 

 

25,000 

20,000 

กรรมการบริษัทที่มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการธรุกิจของบริษัทและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 
2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึง่ปรากฎว่า ไม่มผีู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ 
เพิ่มเตมิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมตผิา่นระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที 

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป ี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย 435,658,500 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000 % 

บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 435,658,500 เสียง 100.0000 % 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 เลขานุการ ไดแ้จ้งตอ่ท่ีประชุมทราบว่าวาระนี้กาํหนดขึ้นเพือ่ใหผู้้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้าม)ี และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทช้ีแจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการนําเสนอเรื่องอื่นใด
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ 

 จึงขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคําถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ส่งเข้ามาในช่องทางคําถามของระบบประชุม ดงันี ้

คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย ์ผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ สอบถามเขา้มาทั้งหมด 2 คําถาม ดังนี ้
1. ในป ี 2567 บริษัทจะสามารถ turn around เป็นผลการดําเนินงานเป็นกําไรได้หรือไม่ บริษัทคาดการณ์แนวโน้ม

ยอดขายและผลประกอบการในปนีี้เป็นอย่างไร    

2. ความคืบหน้าจากการลงทุนใน Indeem International และ Nutrition Plus เป็นอย่างไร ปัจจุบันมคีวามร่วมมือกัน
อย่างไรบ้าง และการลงทุนในทั้ง 2 บริษัทจะมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทในช่วงเวลาใด 

นายนวพล จันทร์จฑุามาศ ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงดังนี ้
1. เรื่องการ turn around ในปี 2567 ถ้ายังใช้กลยุทธ์แบบเดิมก็อาจจะไมส่ามารถ turn around  ดังนั้นจึงต้องมีการ

เพิ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหมด่้วย อย่างไรกต็ามผมมั่นใจว่าเราจะขาดทุนน้อยลงแน่นอน อย่างในช่องทาง
ออนไลน์ใหม่ๆ เช่น TikTok ผมก็ยังไม่กล้าที่จะยืนยันว่าจะกลับมาเป็นบวกไดห้รือไม่ แต่คิดว่าเราจะมีความหวังใน
เรื่องที่เราไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆมากกว่า อย่างท่ีผู้ถือหุ้นได้ถามเข้ามาในข้อที่ 2 

2. ความคืบหน้าของ Nutrition Plus หรือ Moove ตอนนี้เราได้ทํางานร่วมกับ Moove ไปเยอะแล้ว กําหนดการวาง
จําหน่ายสินค้าของMoove  ใน 7-11 ประมาณวันท่ี 1 ธันวาคม 2567 ดังนั้นผลตอบรับที่กลับมาสู่บริษทัฯ น่าจะเป็น
ปีหน้า แต่ระหว่างน้ีเราก็ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ในรูปแบบผงชงดื่มด้วย และไดม้ีการขึ้นทะเบยีนเรยีบร้อยแล้วด้วย 
ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 สูตร มีแผนในการวางจําหน่ายประมาณวันท่ี 1 มถิุนายน และ 1 กรกฎาคม 2567 และเราก็มีแผน
ที่จะขยายไปยังธุรกิจเครื่องสําอาง โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และน่าจะเห็นความชัดเจนในครึง่ปีหลังนี้ ส่วน
ของ Indeem ก็ได้เริม่เอาสินค้าเข้าไปในแพลตฟอร์มพันล้านแล้วส่วงหนึ่ง รวมถึงการรับจ้างผลิต และให้บริการ
คลังสินค้ากับ Indeem ด้วย      

คุณรักษิณา พรหมโชต ผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะ สอบถามเข้ามาดังนี ้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนําเสนอ ให ้ บริษัทจดทะเบยีน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุม
สามัญ/วิสามัญผุ้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเปน็การพบปะ สื่อสาร 
และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทั อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ 
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที ่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัด
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนําเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจดัประชุม แบบ Hybrid ตาม
นโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ข้างต้น  

เลขานุการ ช้ีแจงดังนี ้
สําหรับเรื่องการจดัประชุมแบบ Hybrid นี้ ทางฝ่ายบริหารก็ไดม้ีการพิจารณาอยู่แล้ว และจะนําไปพิจารณาใช้ในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเข้ามาดังนี ้
แนวทางการทําตลาดใหม่ในช่องทางonline เช่น tiktok จะเป็นสินค้ากลุ่มเดิม หรือ launch สินค้ากลุ่มใหม่ครับ และตั้ง
เป้ายอดขายคาดหวังจากช่องทางนี้เท่าไรครับ 

นายนวพล จันทร์จฑุามาศ ประธานคณะกรรมการบริหาร ช้ีแจงดังนี ้
ในเบื้องต้นเราคงเริม่ทําในสินค้าเดมิที่เรามีอยู่ก่อน และก็มีแผนท่ีจะออกแบรนด์ใหม่ด้วยส่วนหน่ึง ส่วนความคาดหวังก็จะ

พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ และเริ่มมีการไลฟ์ด้วย  

เมื่อไมม่ีคําถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นพ่ิมเตมิแล้ว เลขานุการแจ้งว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯจะเผยแพรร่ายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมท้ัง
แจ้งผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถอืหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง
ประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกลา่วกรุณาสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้
รวบรวมดาํเนินการต่อไป หากไมม่ขี้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 

วาระพิจารณาทั้งหมด 8 วาระได้ดาํเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการจึงขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ฝา่ยจัดการและพนักงานของบริษัท โน
วา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) หรอื เอ็นวี ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีให้การสนับสนุนเอ็นวีมาโดนตลอด รวมทั้งได้สละเวลามาเข้าประชุม
และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของเอ็นวีในวันน้ี และขอปิดประชมุ 

ณ ตอนปดิประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้ารว่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจาํนวนทั้งสิ้น 
34 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 4 ราย และรับมอบฉันทะ 30 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 435,658,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
75.6372 

ปิดประชุมเวลา 14.42 น. 

 

(นายประกิจ ตังตสิานนท์) 
 ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม 


